

สรุปแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม โทรุโกรท ครั้งที่ 2/2558

เรื่อง/หัวข้อตามโครงการเดิม	รายละเอียดในโครงการเดิม	รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไข	วัตถุประสงค์ในการขอแก้ไข	เหตุแห่งการขอแก้ไข
<p>1. ข้อมูลทั่วไป</p> <p>1.1. กองทุน</p>	<p>1. ข้อมูลทั่วไป</p> <p>1.1. กองทุน</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)</p> <p>กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม โทรุโกรท</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)</p> <p>TRUE Telecommunications Growth Infrastructure Fund</p> <p>ชื่อย่อกองทุน TRUEIF</p>	<p>1. ข้อมูลทั่วไป</p> <p>1.1. กองทุน</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)</p> <p>กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล</p> <p>ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)</p> <p>Digital Telecommunications Infrastructure Fund</p> <p>ชื่อย่อกองทุน DIF</p>	<p>(1) เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดหาผลตอบแทนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม โทรุโกรท (“กองทุนรวม”) จากการหาผู้เข้าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่นอกเหนือจากกลุ่มผู้เข้ารายแรก เมื่อก่อตั้งกองทุนรวม ซึ่งคือกลุ่มบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มทรู”) ทั้งนี้เนื่องจากผู้สนใจเข้ารายอื่นอาจจะลังเลในการตัดสินใจเข้าทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้กองทุนรวมที่เป็นชื่อของคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน</p>	<p>กองทุนรวมมีกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของรายได้จากการหาผู้เข้ารายอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มทรู เพื่อมาเข้าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งมีแผนการลงทุนในอนาคตในการซื้อทรัพย์สินโทรคมนาคมเพิ่มเติม จากเจ้าของทรัพย์สินรายอื่นนอกเหนือจากกลุ่มทรู</p>
<p>8.2.1 การเสนอขายหน่วยลงทุน</p>	<p>หน้า 240 และหน้า 241</p> <p>เว็บไซต์ : www.true-gif.com</p>	<p>เว็บไซต์ : www.digital-tif.com</p>	<p>(2) เพื่อเป็นการสะท้อนถึงกลยุทธ์ของกองทุนรวม และเปลี่ยนความเข้าใจของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนรวม ผู้ลงทุนมักเข้าใจว่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งหมดต้องมาจากกลุ่มทรูและให้เข้าแก่กลุ่มทรูเพียงรายเดียว ซึ่งตามกลยุทธ์แล้ว ในอนาคตทางกองทุนรวม สามารถซื้อทรัพย์สินจากบริษัทอื่น และหาผู้เข้ารายอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มทรูมาเข้าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของได้ ซึ่งการใช้ชื่อเดิมต่อไปจะไม่สามารถสะท้อนกลยุทธ์ของกองทุนรวมดังกล่าวได้</p> <p>(3) เพื่อแก้ไขปัญหาในความเข้าใจที่ผิดของผู้ลงทุนและสาธารณชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกองทุนรวมกับกลุ่มทรู และความเป็นอิสระของกองทุนรวมจากกลุ่มทรู เนื่องจากชื่อกองทุนรวมปัจจุบันที่มีคำว่า “ทรู” ทำให้ผู้ลงทุนและประชาชนมักเข้าใจว่ากองทุนรวมเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มทรู ดังนั้น กลุ่มทรูมีอำนาจในการบริหาร ซึ่งในความเป็นจริงกลุ่มทรู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28 และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารกองทุนรวมตามขอบเขตที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม</p>	<p>กองทุนรวมมีกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของรายได้จากการหาผู้เข้ารายอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มทรู เพื่อมาเข้าทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของอยู่ในขณะนี้ รวมทั้งมีแผนการลงทุนในอนาคตในการซื้อทรัพย์สินโทรคมนาคมเพิ่มเติม จากเจ้าของทรัพย์สินรายอื่นนอกเหนือจากกลุ่มทรู</p>

หมายเหตุ: 1. หมายถึง ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2. ชื่อโครงการจัดการจะแก้ไขทุกส่วนจากโครงการเดิมทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และชื่อย่อกองทุน